
 



ค ำน ำ 

  คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  
และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้ให้ความส าคัญกับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  
และการโทรคมนาคม ซึ่งรัฐต้องสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล  า
ด้านดิจิทัลให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

  คณะกรรมาธิการจึงได้เดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนผู้ด าเนินงาน และประชาชน
ผู้ใช้งานโครงการ USO พื นที่ห่างไกล/พื นที่ชายขอบ และโครงการ 
เน็ตประชารัฐ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยครั งนี ได้เดินทางไปยัง
อ าเภอพนมทวน และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งภายหลังการเดินทางดังกล่าว 
ได้เสร็จสิ นลง คณะกรรมาธิการจึงได้จัดท าสรุปผลการเดินทาง 
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ  
และเห็นควรให้เผยแพร่ต่อไป 

 คณะกรรมาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี  
จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและผู้ที่ได้น าไปศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง 
รวมทั งขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเดินทางครั งนี อันเป็นผล 
ให้การด าเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 

   พลเอก 

     (อนนัตพร  กาญจนรตัน์) 
                      ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
   วุฒิสภา 



( ๒ ) 
 
 



สารบัญ 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร ๑ 

สรุปผลการเดินทาง ๗ 
  ๑. ข้อมูลเบือ้งต้นของจังหวดักาญจนบรุี ๙ 

 ๒. ข้อมูลโครงการเนต็ประชารัฐของจังหวดักาญจนบุรี ๑๑ 

  ๓. ข้อมูลโครงการ USO พ้ืนที่ห่างไกล/พ้ืนทีช่ายขอบ ๑๕ 
   ของจังหวดักาญจนบุร ี

  ๔. โครงการ USO (USO Wrap) บ้านบ่อระแหง ๑๖ 
    - ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร ๒๒ 

 ๕. โครงการ USO (Wi-Fi รพ.สต.) บ้านท่าทุง่นา ๒๖ 
   - ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร ๓๐ 

  ๖. โครงการเนต็ประชารัฐ (Wi-Fi หมู่บา้น) บ้านท่ากะท ิ ๓๑ 
   - ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร ๓๗ 

ภาคผนวก 
- ก าหนดการเดินทาง  ๔๕ 
- รายชื่อคณะเดนิทาง  ๔๖ 
 
 
 
 



( ๒ ) 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  
และการโทรคมนาคม วุฒิสภา น าโดย พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ 
ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สาม พลเอก สกล ชื่นตระกูล กรรมาธิการ 
และนายสมชาย เสียงหลาย กรรมาธิการ  เดินทางลงพ้ืนที่รับฟัง
ข้อมูลและแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น เกี่ ยวกับโครงการ  USO  
พ้ื นที่ ห่ า ง ไกล / พ้ืนที่ ช า ยขอบ และ โครงการ เน็ ตประชารั ฐ  
ณ อ าเภอพนมทวน และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   
โดยมีนายสมหวัง  บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
นายวันชัย  ศรีวงษ์ญาติดี นายอ าเภอพนมทวน นายวีรพนธ์  ศรีนวล 
ผู้อ านวยการส่วนจัดให้มีบริการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์ทางสังคม 
ส านักงาน กสทช. และนายสมศักดิ์  มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและน าคณะเดินทางลงพ้ืนที่
พบปะประชาชนในพ้ืนที่จั งหวัดกาญจนบุรี  เ พ่ือรับ ฟังข้อมูล 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ของโครงการ ได้แก่ 

๑) โครงการ USO (USO Wrap) บ้านบ่อระแหง (โรงเรียน
บ้านบ่อระแหง) หมู่ ๕ ต าบลพังตรุ อ าเภอพนมทวน  

๒) โครงการ  USO (Wi-Fi รพ.สต.) บ้านท่าทุ่งนา หมู่  ๑  
ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  



๒ 
 

๓) โครงการเน็ตประชารัฐ (Wi-Fi หมู่บ้าน) บ้านท่ากะทิ หมู่ ๖ 
ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  

คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลการใช้งาน สภาพปัญหา
และอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ 

การใช้ประโยชน์ : 
 ๑. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้น าหมู่บ้าน และอาสาสมัครได้ใช้
ประโยชน์อินเทอร์เน็ตของโครงการในการท างาน เช่น การประชุม 
ผ่านระบบออนไลน์ การรายงานผลการปฏิบัติงานหรือการสื่อสารกับอ าเภอ 
และการประสานงานเชื่อมโยงกับองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็วระหว่างกัน 

๒. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับหอกระจายข่าว
หมู่บ้านผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
แท้จริงไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน (Real Time) 
ตลอดจนการส่งภาพหรือวีดิโอจากกล้องวงจรปิดเพ่ือติดตามตัว
ผู้กระท าความผิดในอาชญากรรมต่าง ๆ ด้วย 

๓. บุคลากรของ รพ.สต. ได้ใช้ประโยชน์จากของโครงการ USO 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คือ การตรวจ Swab และส่ งผล 
ผ่านออนไลน์ให้กับ สปสช. นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์ในการคัดกรอง 
ของโรคเบาหวานและความดัน และใช้ในการสื่อสารกับแพทย์



๓ 
 
ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลอ าเภอเพ่ือปรึกษาหรือขอค าแนะน า
เกี่ยวกับการรักษาโรค  

๔. การค้าขายออนไลน์ทั้งของวิสาหกิจชุมชนและการค้าขาย
ส่วนตัว ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตของโครงการเน็ตประชารัฐท าให้สามารถ
ลดต้นทุนในการค้าขายได้ นอกจากนี้ ยังได้ใช้ค้นคว้าศึกษาข้อมูล
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ   

๕. การเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ของผู้ให้บริการไม่ครอบคลุมบางพ้ืนที่ ท าให้นักเรียนไม่สามารถเรียน
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายส่วนตัวได้ จึงต้องมาใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ของโครงการเน็ตประชารัฐหรือ USO  

๖. การใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูล เพ่ิมพูนองค์ความรู้ และเพ่ือความ
บันเทิงด้วย 

 สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข :  
  ๑. รพ.สต. บ้านท่าทุ่งนา สัญญาณกระจายไม่ถึงชั้นบนของอาคาร 
เนื่องจากหลังคาชั้นล่างเป็นเมทัลชีทซึ่งมีคุณสมบัติการสะท้อนสูง  
จึงท าให้สัญญาณถูกสะท้อนกลับ ไม่สามารถทะลุผ่านหลังคาเมทัลชีทได้ 

 แนวทางการแก้ไข : เปลี่ยนจุดติดตั้งโดยขยับเข้าไป 
ในอาคารเพ่ือหลบเลี่ยงหลังคาเมทัลชีท 

๒. ปัญหาการใช้งานไม่ได้เนื่องจากไฟฟ้าดับและสายเคเบิลขาด 
 แนวทางการแก้ ไข  : เมื่ อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ 
พร้อมใช้งาน 



๔ 
 

๓. จุดติดตั้งโครงการ ณ บ้านท่ากระทิง ได้ติดตั้งในจุด 
ที่มีประชากรหนาแน่นน้อย ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
เนื่องจากในการส ารวจเพ่ือติดตั้งครั้งแรกนั้นส านักงาน กสทช.  
แจ้งว่าพ้ืนที่บริเวณศาลาประชาคมสามารถรับส่งสัญญาณได้ไม่ดีนัก  
จึงได้ติดตั้งในอีกจุดหนึ่ง ทั้งนี้ ได้รายงานให้กับนายอ าเภอได้ทราบ
ปัญหาแล้ว 

  แนวทางการแก้ไข : ส านักงาน กสทช. พร้อมด้วยผูป้ระกอบการ 
ได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วภายในวันดังกล่าว 
 ๔. ชุมชนเคยได้รับบิลเรียกเก็บค่าใช้บริการไฟฟ้า  
 แนวทางการแก้ไข : ชุมชนไม่ต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้า 
ที่เกิดขึ้นจากจุดติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐและ  USO เนื่องจาก 
การไฟฟ้าจะเรียกเก็บจากรัฐเอง 

ปัญหาอื่น ๆ  
๑. เนื่องจากโครงการเน็ตประชารัฐหรือ USO ได้ติดตั้ง 

จุดกระจายสัญญาณ ๑ จุดต่อ ๑ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยเกินไป
ไม่ทั่วถึงประชาชนในหมู่บ้าน  

๒. เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องสภาพภูมิประเทศของจังหวัด
กาญจนบุรี ท าให้การกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ 
(อินเทอร์เน็ตส่วนตัว) ส่วนใหญ่ไม่เสถียรมากนัก 
 ๓. ปัญหาช้างป่าบุกรุกเป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ ช้างป่าท าลาย
บ้านและทรัพย์สินท าให้ประชาชนบางคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัว  



๕ 
 
  ๔. ปัญหาการทับซ้อนกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ โดยที่ประชาชน
ได้อยู่อาศัยมาก่อนหลายชั่วอายุคน ต่อมาได้มีการประกาศเขตพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ ท าให้การติดตั้งเสาสัญญาณของเอกชนไม่สามารถท าได้ 

แนวทางการแก้ไข : กรณีปัญหาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
ของคณะกรรมาธิการนั้น คณะกรรมาธิการจะได้น ามาพิจารณา
ด าเนินการต่อไป แต่ส าหรับกรณีปัญหาอื่นที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
คณะกรรมาธิการจะน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา
ที่มีหน้าที่และอ านาจต่อไป 

ข้อเสนอของชุมชน 
- ควรแจกแท็บเล็ตหรือจัดโครงการแท็บเล็ตให้กับอาสาสมัคร

ในราคาที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการท างานต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



( ๒ ) 
 
 



 

สรุปผลการเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
โครงการ USO พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ชายขอบ และโครงการเน็ตประชารัฐ 

ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 

วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ อ าเภอพนมทวน และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

................................. 
 

 คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  
และการโทรคมนาคม วุฒิสภา น าโดย พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ 
ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สาม พลเอก สกล ชื่นตระกูล กรรมาธิการ  
และนายสมชาย เสียงหลาย กรรมาธิการ เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟัง
ข้อมูลและแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น เกี่ ยวกับโครงการ  USO  
พ้ื นที่ ห่ า ง ไกล / พ้ืนที่ ช า ยขอบ และ โครงการ เน็ ตประชารั ฐ  
ณ อ าเภอพนมทวน และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   
โดยมีนายสมหวัง  บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
นายวันชัย  ศรีวงษ์ญาติดี นายอ าเภอพนมทวน นายวีรพนธ์  ศรีนวล 
ผู้อ านวยการส่วนจัดให้มีบริการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์ทางสังคม 
ส านักงาน กสทช. และนายสมศักดิ์  มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 



๘ 
 
บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและน าคณะเดินทาง 
ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้  

๑) โครงการ USO (USO Wrap) บ้านบ่อระแหง (โรงเรียน
บ้านบ่อระแหง) หมู่ ๕ ต าบลพังตรุ อ าเภอพนมทวน เพ่ือพบปะรับฟัง
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับอาจารย์ นักเรียน ในพื้นที่เกี่ยวกับ
ภาพรวมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ประสิทธิภาพ ตลอดจนปัญหา 
และอุปสรรคต่าง ๆ 

๒) โครงการ USO (Wi-Fi รพ.สต.) บ้านท่าทุ่งนา หมู่  ๑  
ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี เพ่ือพบปะรับฟังข้อมูล 
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน
ที่มาใช้บริการในบริเวณพ้ืนที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เกี่ยวกับภาพรวมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ประสิทธิภาพ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 

๓) โครงการเน็ตประชารัฐ (Wi-Fi หมู่บ้าน) บ้านท่ากะทิ หมู่ ๖ 
ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี เพ่ือพบปะรับฟังข้อมูล 
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประชาชนหรือกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ  
ซึ่ ง เป็นผู้ ใช้อิน เทอร์ เน็ต ใน พ้ืนที่ เกี่ ยวกับภาพรวมการใช้ งาน
อินเทอร์เน็ต ประสิทธิภาพ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 

 
 
 
 



๙ 
 

 
 
 

 ลักษณะทางกายภาพ๑ 

ที่ตั้ง :  
จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก พ้ืนที่จังหวัดอยู่ห่าง

จากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง  ๑๒๙ กิโลเมตร ตามเส้นทาง 
สายนครปฐม-บ้านโป่ง กาญจนบุรีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมาระยะทางประมาณ ๓๗๑ กิโลเมตร ประกอบด้วย
ช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติประมาณ ๔๓ ช่องทาง 

อาณาเขต : 
ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดตากและอุทัยธานี 
ทิศใต้ ติดต่อ จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม 
ทิศตะวันตก ติดต่อ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา 

 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี แบง่เขตการปกครองยอ่ยเป็น ๑๓ 
ต าบล ๑๐๑ หมู่บา้น๒ ได้แก ่
 ๑. บ้านเหนือ   ๒. วงัดง้ ๑๒ หมู่บา้น 
 ๓. บ้านใต ้   ๔. ช่องสะเดา ๗ หมู่บา้น 

                                        
  ๑ ข้อมูลทัว่ไปจังหวัดกาญจนบุรี, https://ww2.kanchanaburi.go.th/content/general 
  ๒ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี, การปกครองส่วนภูมิภาค, https://th.wikipedia.org   

๑. ข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

https://ww2.kanchanaburi.go.th/content/general
https://th.wikipedia.org/


๑๐ 
 
  ๕. ปากแพรก  ๑ หมู่บ้าน  ๖. หนองหญา้ ๙ หมู่บ้าน 
  ๗. ท่ามะขาม ๕ หมู่บา้น  ๘. เกาะส าโรง ๙ หมูบ่้าน 
  ๙. แก่งเสี้ยน ๙ หมู่บ้าน ๑๐. บ้านเก่า ๑๕ หมู่บ้าน 
  ๑๑. หนองบวั ๘ หมู่บ้าน ๑๒. วังเยน็ ๗ หมู่บ้าน 
  ๑๓. ลาดหญ้า ๗ หมูบ่้าน  

 อ าเภอพนมทวน แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๘ ต าบล 
๑๐๓ หมู่บ้าน๓ ไดแ้ก ่
 ๑. พนมทวน ๙  หมู่บ้าน   ๒. พังตรุ ๒๐ หมูบ่้าน 
  ๓. หนองโรง ๑๗ หมู่บา้น  ๔. รางหวาย ๒๓ หมูบ่้าน 
  ๕. ทุ่งสมอ ๔ หมู่บ้าน   ๖. หนองสาหรา่ย ๙ หมู่บ้าน 
  ๗. ดอนเจดีย์ ๘ หมู่บ้าน   ๘. ดอนตาเพชร ๑๓ หมู่บ้าน    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
  ๓ อ าเภอพนมทวน, การแบ่งเขตการปกครอง, https://th.wikipedia.org 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


๑๑ 
 
 
 
 

โครงการเน็ตประชารัฐของจังหวัดกาญจนบุรี  มีจุดติดตั้ง 
(หมู่บ้าน) จ านวน ๒๔๙ หมู่บ้าน และมีปริมาณการใช้งาน ในช่วงเดือน
มกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

เดือน Download (TB) Upload (TB) 

มกราคม ๕๘.๓๕ ๓.๔๔ 

กุมภาพันธ ์ ๕๐.๗๓ ๓.๐๑ 

มีนาคม ๕๔.๐๔ ๓.๒๐ 

เมษายน ๕๕.๗๐ ๓.๔๑ 

พฤษภาคม ๕๘.๗๐ ๓.๖๔ 

มิถุนายน ๕๖.๕๔ ๓.๕๔ 

กรกฎาคม ๖๐.๒๓ ๓.๘๖ 

สิงหาคม ๕๗.๕๐ ๓.๘๘ 

กันยายน ๕๔.๙๐ ๓.๗๑ 

ตุลาคม ๕๔.๐๗ ๓.๕๗ 

 
 

๒. ข้อมูลโครงการเน็ตประชารัฐของจังหวัดกาญจนบุรี 
 



๑๒ 
 

การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ านวนครั้งที่เข้าใช้งานและจ านวนอุปกรณ์ที่ใช้งาน  

เดือนมกราคม – ตลุาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

จ านวนเหตุขดัข้อง ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๔ 

SLA เดือน แก้ไขได ้
ตาม SLA 

แก้ไขไม่ได้ 
ตาม SLA 

๒๔ ชั่วโมง 

มกราคม ๑๕ ๐ 
กุมภาพันธ์ ๒ ๐ 
มีนาคม ๓ ๐ 
เมษายน ๔ ๐ 

พฤษภาคม ๔ ๐ 
มิถุนายน ๑ ๐ 
กรกฎาคม ๐ ๐ 
สิงหาคม ๖ ๐ 
กันยายน ๕ ๐ 
ตุลาคม ๒ ๐ 

๔๘ ชั่วโมง 

มกราคม ๓๑ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๑๐ ๐ 
มีนาคม ๔๓ ๐ 
เมษายน ๓๗ ๐ 

พฤษภาคม ๑๖ ๐ 
มิถุนายน ๑๖ ๐ 
กรกฎาคม ๒๓ ๐ 
สิงหาคม ๓๙ ๐ 
กันยายน ๔๗ ๐ 
ตุลาคม ๒๓ ๐ 



๑๔ 
 

กลุ่มปัญหาเหตขุัดขอ้ง ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 
 

 
 

โครงการ USO ของจังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. โครงการ USO พ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) จ านวนจุดบริการ 

๓๑๐ แห่ง ปัจจุบันได้ยกเลิกไปจ านวน ๑๗ แห่ง คงเหลือ ๒๙๓ แห่ง ได้แก่ 
 ๑.๑ Wi-Fi หมู่บ้าน ๒๑๒ แห่ง 
 ๑.๒ ศูนย์ USO Net ๖ แหง่ (เดิม ๗ แหง่ ยกเลกิ ๑ แห่ง) 
 ๑.๓ ศูนย์ USO Wrap ๒๑ แห่ง (เดิม ๓๐ แห่ง ยกเลิก ๑๐ แห่ง) 
 ๑.๔ Wi-Fi โรงเรียน ๕๖ แห่ง (เดิม ๕๘ แห่ง ยกเลิก ๒ แห่ง) 
 ๑.๕ Wi-Fi รพ.สต. ๒ แห่ง 
 ทั้งนี้ สาเหตุที่มีการยกเลิกแบ่งเป็น ๒ ประเด็น คือ  
 ๑. กรณี WiFi หมู่บ้าน เนื่องจากในขั้นการส ารวจก่อนติดตั้ง

พบว่าไม่มีไฟฟ้า จึงต้องยกเลิกพ้ืนที่เป้าหมายและจะด าเนินการในแผนต่อไป 
 ๒. กรณี ศูนย์ USO Wrap เนื่องจากบางโรงเรียนไม่มีห้อง

ส าหรับด าเนินการติดตั้ง 
๒. โครงการ USO พ้ืนทีช่ายขอบ (Zone C+) จ านวนจุดบริการ 

๑๐๐ แห่ง ได้แก่ 
 ๒.๑ Wi-Fi หมู่บ้าน      ๖๕ แห่ง 
 ๒.๒ ศูนย์ USO Net         ๑๘ แห่ง 
 ๒.๓ ศูนย์ USO Wrap      ๐ แห่ง 
 ๒.๔ Wi-Fi โรงเรียน     ๑๖ แห่ง 
 ๒.๕ Wi-Fi รพ.สต.                 ๑ แห่ง 

๓. ข้อมูลโครงการ USO พื้นที่ห่างไกล/พ้ืนที่ชายขอบ 
ของจังหวัดกาญจนบุรี 

 



๑๖ 
 
 

 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการเดินทางถึง โครงการ USO Wrap 
บ้านบ่อระแหง (โรงเรียนบ้านบ่อระแหง) และได้ร่วมประชุมเพ่ือรับฟัง
ข้ อ มู ล แ ละแลก เปลี่ ย น ข้ อ คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ก า ร  USO  
(USO Wrap) บ้านบ่อระแหง โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
 นายจ าเริญ  ทองศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อระแหง 
ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ตั้งอยู่หมู่ ๕ ต าบลพังตรุ 
อ า เภอพนมทวน  จั ง หวั ดก าญจนบุ รี  มี ค รู จ าน วน  ๑๓ คน  
นักเรียนจ านวน ๑๖๓ คน เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ๒  
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 นายสมหวัง  บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
กล่าวว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
เป็นรากฐานส าคัญที่จะน าพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าและเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

๔. โครงการ USO (USO Wrap) บ้านบ่อระแหง  
 



๑๗ 
 
ในปัจจุบันและอนาคต การท าให้โรงเรียนและชุมชนมีความรู้ด้านดิจิทัล
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ จึงขอขอบคุณคณะกรรมาธิการ 
ที่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวนี้  

นายวันชัย  ศรีวงษ์ญาติดี นายอ าเภอพนมทวน กล่าวว่า  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความมั่นคง ทั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านผ่านแอปพลิ เคชันไลน์   
ซึ่งสามารถส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแท้จริง ไปยังประชาชนได้ 
อย่างทั่ วถึ งและเป็นปัจจุบัน (Real Time) ทั้ งข้อความ ภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือวีดิโอ รวมถึงการส่งภาพหรือวีดิโอจากกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามตัวผู้กระท าความผิดในอาชญากรรมต่าง ๆ ด้วย 
 นายวีรพนธ์  ศรีนวล ผู้อ านวยการส่วนจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์ทางสังคม ส านักงาน กสทช. ให้ข้อมูลดังนี้  

โครงการอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) ของจังหวัด
กาญจนบุรี มีผู้ให้บริการซึ่งเป็นคู่สัญญากับส านักงาน กสทช. คือ  
กิจการค้าร่วมระหว่างบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) (ITEL) 
และบริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด (มหาชน) (Sky) โดยมีจุดติดตั้ง ๕ ประเภท 
รวมทั้งสิ้น ๒๙๓ แห่ง คือ 
  ๑. Wi-Fi หมู่บ้าน มีจ านวน ๒๐๘ แห่ง 

๒. ศูนย์ USO Net โดยมีการก่อสร้างอาคารในโรงเรียน 
จ านวน ๖ แห่ง 
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๓. USO Wrap โดยเป็นการปรับปรุงห้องเรียนภายในโรงเรียน 
จ านวน ๒๑ แหง่ 

๔. Wi-Fi โรงเรียน โดยการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสัญญาณ 
Wi-Fi ให้กับโรงเรียน จ านวน ๕๖ แห่ง 

๕. Wi-Fi รพ.สต. จ านวน ๒ แหง่ 
ผู้แทนบริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด (มหาชน) (Sky) ได้ให้ข้อมูล

โดยสรุปว่า บริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด (มหาชน) (Sky) เป็นคู่สัญญากับ
ส านักงาน กสทช. ในการด าเนินโครงการ ซึ่งโครงการ USO (USO Wrap) 
บ้านบ่อระแหง (โรงเรียนบ้านบ่อระแหง) เริ่มโครงการเมื่อเดือนธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยความเร็ว ๓๐/๓๐ Mbps และปัจจุบันได้เพ่ิมความเร็ว
เป็น ๑๐๐/๑๐๐ Mbps 

ศูนย์ USO Wrap โรงเรียนบ้านบ่อระแหง มีรายละเอียดเบื้องต้น 
ดังนี้ 

- ใช้ระบบเครือข่าย FTTx   
- มีคอมพิวเตอร์จ านวน ๑๑ เครื่อง  
- ติดตั้ง WiFi ภายในอาคาร ๑ เครื่อง และภายนอกอาคาร ๒ เครื่อง 

ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน ๒.๔ GHz และ ๕ GHz 
ในรัศมี  ๑๐๐ เมตร ซึ่ งอาจมีการรบกวนจากสัญญาณ WiFi  
ของผู้ให้บริการรายอื่นในบางครั้ง แต่ส าหรับพ้ืนที่โล่งในรัศมี ๑๐๐ เมตร 
สัญญาณจะเป็นไปตาม Bandwidth ท่ีรับประกันไว้ 
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- มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทุกวันไม่มี วั นหยุด เ พ่ือให้ค าแนะน าการใช้ ง านอิน เทอร์ เน็ ต 
และแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงแอปพลิเคชันของภาครัฐ 

- ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ คือ นักเรียนร้อยละ ๗๐ และประชาชนทั่วไป
ประมาณร้อยละ ๒๐-๓๐ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมาใช้บริการในวันหยุด 

- มีทีมงานเพ่ือ Monitor สัญณาณตลอดเวลา และทีมบ ารุงรักษา
ในทุกจังหวัด โดยมีการท าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) ทุก ๆ ๓ เดือน 

นายจ าเริญ  ทองศกัดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบ่อระแหง 
ให้ข้อมูล ดงันี ้

๑. ส าหรับการใช้งานสัญญาณ WiFi นั้นบางครั้งไม่สามารถ
เชื่อมต่อได้หรือสัญญาณหลุดบ้าง  

๒. ในส่วนทรัพยากรของโรงเรียนอันได้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับรองรับการใช้งานอินเทอร์ เน็ตนั้น โรงเรียนมีไม่ เพียงพอ 
หรือส่วนที่มีอยู่ก็ใช้งานมาหลายปีแล้ว คุณสมบัติของเครื่องไม่ทันสมัย 
หากได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนจะท าให้
สามารถต่อยอดใช้งานอินเทอร์เน็ตของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

๓. รัศมีความครอบคลุม ๑๐๐ เมตรนั้นไปไม่ถึงอาคารเรียน 
อีกฝั่ งหนึ่ ง โรงเรียนจึงต้องใช้บริการของเอกชนซึ่งมีค่าใช้จ่าย  
และในช่วงรอยต่อของปีงบประมาณ โรงเรียนจะต้องช าระค่าบริการ
เองก่อน ดังนั้น หากขยายรัศมีหรือเพ่ิมจุดติดตั้งให้ครอบคลุมถึงอาคาร
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เรียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ของโรงเรียนได้ 

ผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ข้อมูลว่า โครงการ 
เน็ตประชารัฐและ USO เป็นประโยชน์กับนักเรียนอย่างมาก 
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่ งต้องจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์  
นักเรียนในหลายพ้ืนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้น  
หากสามารถขยายโครงการให้ครอบคลุมเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
ทุกพ้ืนที่แม้ในพ้ืนที่ห่างไกลก็จะท าให้คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยดีขึ้น 

ประเด็นข้อซกัถามของคณะกรรมาธิการ 
๑. กรณีอินเทอร์เน็ตของโครงการใช้งานไม่ได้ ประชาชน

จะต้องแจ้งที่ใด 
๒. ส านักงาน กสทช. ได้มีการตรวจสอบความเร็วสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตเป็นไปตามความเร็วที่ก าหนดหรือไม่ 
๓. กรณีเกิดเหตุขัดข้องต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าดับ โครงการมีระบบ

ส ารองเพื่อรองรับหรือไม่ อย่างไร 
๔. กสทช. มีโครงการเน็ตราคาถูกที่จะเชื่อมต่อจาก Open 

Access หรือไม่ และมีประชาชนใช้บริการหรือไม่ 
นายวีรพนธ์  ศรีนวล ผู้อ านวยการส่วนจัดให้มีบริการ

โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์ทางสังคม ส านักงาน กสทช. ให้ข้อมูล
ดังนี้ 
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 ๑. สามารถแจ้งได้หลายช่องทาง ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ติดอยู่กับตู้กระจายสัญญาณ และหมายเลขสายด่วน กสทช. ๑๒๐๐ 

๒. ความเร็วของสัญญาณจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดใน TOR 
ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. มีการติดตามตรวจสอบ (Network Monitoring) ด้วย 

๓. สาเหตุท่ีไฟฟ้าดับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ชายขอบ 
(Zone C+) ซึ่งส่งผลให้สัญญาณต่ า (Down) และยังเป็นปัญหา 
ที่น่าหนักใจของส านักงาน กสทช.  

๔. โครงการเน็ตราคาถูกเป็นแนวคิดหนึ่ งที่จะผลักดัน  
และมีประชาชนบางส่วนต้องการใช้บริการ  แต่ขณะนี้ยังไม่มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากผู้ประกอบการอาจยังไม่มีแนวทาง 
การด าเนินการ อีกทั้งต้องใช้ต้นทุนจ านวนมหาศาล 

นายสมศักดิ์   มหาวิ ริ โย รองกรรมการผู้ จั ดการใหญ่   
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑. โครงการได้ก าหนดให้มีการอบรมอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 
โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
และสังคม กับส านักงาน กสทช. ซึ่งได้ด าเนินการแล้วตามขั้นตอน 
และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว 
มีแนวคิดที่จะให้ อสด. ด าเนินการต่อเนื่องต่อไปโดยให้แรงจูงใจ 
(Incentive) 

๒. การรับส่งสัญญาณ WiFi ต้องมีการแบ่งคลื่นความถี่ซึ่งมีผล 
ต่อความแรงของสัญญาณ อีกทั้งขึ้นอยู่กับเครื่องอุปกรณ์ผู้รับสัญญาณ
ซึ่งมีประสิทธิภาพแตกต่างกันด้วย 



๒๒ 
 

๓. โครงการเน็ตประชารัฐก็มีปัญหาในเรื่องไฟดับเช่นกัน  
แต่มีเครื่องส ารองไฟ (UPS) รองรับได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 ๔. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ด าเนินโครงการ 
Open Access แล้ว โดยมีประชาชนรอบพื้นที่มีความต้องการใช้บริการ  
จึงได้ขายบริการในราคาเดือนละ ๒๙๐ บาท 

 
 
 
 
พลเอก อนนัตพร  กาญจนรตัน ์
ประธานคณะกรรมาธกิาร 

พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ 
รองประธาน คนที่สาม 

นายสมชาย  เสียงหลาย 
กรรมาธกิาร 

พลเอก สกล  ชืน่ตระกูล 
กรรมาธกิาร 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. เป้าหมายของโครงการเน็ตประชารัฐและ USO คือ  

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ 
โดยเริ่มต้น ๑ จุดต่อหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
อาทิ การเรียนการสอนออนไลน์ การค้าขายออนไลน์ การส่งเสริม 
การท่องเที่ยว อันเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ เพ่ิมรายได้  และโอกาส 
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว 
จากภาครัฐ ทั้งนี้ ควรมีการสรุปข้อมูลให้กับจังหวัดเกี่ยวกับการใช้งาน
ของประชาชนในแต่ละแห่งว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโครงการ
คุ้มค่าหรือไม่ เพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และควรมีการ
พิจารณาให้รางวัลส าหรับหมู่บ้านที่มีการใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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เช่น การต่อการต่ออายุโครงการให้กับหมู่บ้านนั้น ๆ เพ่ือส่งเสริม 
ให้เกิดการใช้งานอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 

๒. ภารกิจส าคัญของวุฒิสภามี ๒ ส่วน คือ งานด้านนิติบัญญัติ 
และงานด้านการปฏิรูปประเทศ ซึ่ งการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
และอินเทอร์เน็ตเป็นวาระหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ และจากการที่
คณะกรรมาธิการได้ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการเน็ตประชารัฐและ USO 
พบว่า มีหลายหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนในระดับหมู่บ้าน อาทิ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานอาจไม่ทราบถึง
การท างานของหน่วยงานอื่น ๆ ดังนั้น ควรมีการบูรณาการเชื่อมโยง 
การท างานระหว่างกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในจังห วัด 
ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

๓. ควรส่งเสริมให้อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) มีการท างาน 
ในลักษณะเป็นฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลให้กับการใช้งานของประชาชน กล่าวคือเพ่ิมจ านวน
ลูกค้า (ประชาชน) และเพ่ิมสินค้าและบริการ (แอปพลิเคชันของภาครัฐ) 
ให้มากที่สุด  ซึ่ งประโยชน์จะ เกิดขึ้นตามมา แล้วมอบ รางวัล 
หรือให้ค่าตอบแทนส าหรับค่าการตลาดดังกล่าวแก่  อสด. ทั้ งนี้   
ปัญหาส าคัญประการหนึ่ง คือ ประชาชนไม่เข้าใจหรือไม่ได้รับความรู้ 
ในเรื่องการบริการของภาครัฐ ดังนั้น จะท าอย่างไรให้ประชาชนได้รับรู้ 
และสามารถใช้บริการของภาครัฐได้ ในการนี้ ขอชื่นชมนายอ าเภอ 
ที่ได้ปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาทดแทนการสื่อสาร 
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กับประชาชนในรูปแบบเดิม และอาจพัฒนาต่อไปโดยการถ่ายทอดสด
การประชุมประจ าเดือนของจังหวัดผ่านระบบดิจิทัลเพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับทราบพร้อมกันด้วย 

๔. โครงการเน็ตประชารัฐและ USO เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน 
ในพ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งได้ด าเนินโครงการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และจาก
การลงพ้ืนที่ติดตามโครงการดังกล่าวของคณะกรรมาธิการนั้น 
มีความเห็นว่าหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ส านักงาน กสทช.  
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ  จ ากัด (มหาชน) กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนหน่วยงานในพ้ืนที่ ควรมีกลไกประสาน
ความร่วมมือในการติดตามและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ซึ่งรวมถึงบุคคล (Peopleware) ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้กลไก
การท างานประสบความส าเร็จ โดยการสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษา
ที่เข้าใจง่าย ไม่ใช้ภาษาเทคนิคมากเกินไป ซึ่งหากการบริการดี  
ใช้ งานได้ง่ าย ประชาชนก็พร้อมใช้ งานหรือขยายการใช้ งาน 
โดยออกค่าใช้จ่ายเองในกรณีมีการให้เอกชนเชื่อมต่อเพ่ือขายบริการ
เพ่ิมเติม แต่ทั้งนี้ Open Access ไม่ควรจะมีการคิดค่าใช้จ่ายสูงมาก
จนเกินไป เพื่อประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ในการท างานต่อไป 

๕. ควรมีการศึกษาเชิงลึกโดยถอดบทเรียนจากการให้บริการ
จุดติดตั้งทั้ง ๕ ประเภทเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค และเพ่ือใช้ 
เป็นต้นแบบในการขยายโครงการต่อไป อย่างไรก็ตาม ตัวแปรส าคัญ
ของแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศด้วย 
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๖. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้จัดให้มี อสด. 
ของชุมชนนั้น เนื่องด้วยวิถีของชุมชนชนบทอาจท าให้อาสาสมัคร 
ต้องท าหลายหน้าที่ ในการนี้ ควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่าง อสด. และเจ้าหน้าที่ของโครงการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
วิธีการท างานในแต่ละพ้ืนที่ก็จะสามารถใช้ประโยชน์โครงการได้ 
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

๗. ส่วนราชการอื่นอาจมีการรับทราบถึงโครงการและการใช้
ประโยชน์จากโครงการอย่างจ ากัด ดั งนั้น  อาจจัด เป็นวาระ 
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้พิจารณาโครงการที่จะใช้ประโยชน์ให้กับ
ประชาชน อาทิ ด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ หรือการตลาด  
โดยใช้เครือข่ายของเน็ตประชารัฐหรือ USO เป็นห้องเรียนหรือแหล่งเรียนรู้
ส าหรับประชาชน ซึ่งโครงการใดก็ตามที่สามารถให้ประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจกับประชาชนได้ ประชาชนจะรักและหวงแหนโครงการนั้น 

จากน้ัน คณะกรรมาธิการได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ USO Wrap 
ซึ่งอยู่บนชั้น ๒ ของอาคาร 
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เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการเดินทางถึงโครงการ USO 
(Wi-Fi รพ.สต.) บ้านท่าทุ่งนา หมู่ที่ ๑ ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้อ านวยการ รพ.สต. และคณะ 
พร้อมด้วยผู้น าชุมชน ให้การต้อนรับ และได้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 

นายวีรพนธ์  ศรีนวล ผู้อ านวยการส่วนจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์ทางสังคม ส านักงาน กสทช. ได้รายงาน
ข้อมูลการใช้งานของโครงการ USO (Wi-Fi รพ.สต.) บ้านท่าทุ่งนา  
ซึ่งสรุปโดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ มีการใช้งานประมาณ ๑,๕๐๐ ครั้งต่อเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. โครงการ USO (Wi-Fi รพ.สต.) บ้านท่าทุ่งนา  
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จากน้ันผู้อ านวยการ รพ.สต. และผู้น าชุมชน ได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ ดังน้ี 

โครงการ USO (Wi-Fi รพ.สต.) บ้านท่าทุ่งนา  
ผู้อ านวยการ รพ.สต. ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีคนไข้โดยเฉลี่ย

ประมาณ ๒๐-๓๐ คนต่อวัน ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการ
ใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโครงการร่วมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ส่วนตัว ทั้งนี้  ส่วนใหญ่แล้วจะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตส่วนตัวใน
สัดส่วนที่มากกว่า นอกจากนี้ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในพ้ืนที่ 
ได้จัด WiFi ให้กับ รพ.สต. บ้านท่าทุ่งนา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย  

การใช้ประโยชน์ : 
๑.  ปั จจุบั นมี ก ารท า งานผ่ านระบบออนไลน์ มากขึ้ น  

โดยใช้อินเทอร์ เน็ตส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่  และใช้อินเทอร์ เน็ต 
ของโครงการเน็ตประชารัฐและ USO ในบางครั้ง  

๒. บุคลากรของ รพ.สต. ได้ใช้ประโยชน์จากของโครงการ USO 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คือ การตรวจ Swab และส่ งผล 
ผ่านออนไลน์ให้กับ สปสช. ซึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่วนตัวมีความเร็ว
ไม่เพียงพอในการส่งข้อมูล นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์ในการคัดกรอง
ของโรคเบาหวานและความดัน และใช้ในการสื่อสารกับแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลอ าเภอเพ่ือปรึกษาหรือขอค าแนะน า
เกี่ยวกับการรักษาโรค  
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นายวีรพนธ์  ศรีนวล ผู้อ านวยการส่วนจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์ทางสังคม ส านักงาน กสทช. ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง 
และบริการ เ พ่ือสั งคม (USO)  ฉบับปัจจุบันซึ่ งจะครบก าหนด 
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ก าหนดโครงการ Tele-health น าร่อง
ในบางจังหวัดส าหรับ ๔ โรค คือ เบาหวาน ความดัน ผิวหนัง และตา 
โดยขณะนี้อยู่ ระหว่างรับฟังความคิดเห็นแผน USO ฉบับที่  ๓  
ซึ่งจะมีการผลักดันแผน Tele-health ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
  สภาพปัญหา : ผู้ให้บริการซึ่งเป็นคู่สัญญาได้รายงานสภาพ
ปัญหา และแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 

๑. สัญญาณกระจายไม่ถึงชั้นบนของอาคาร เนื่องจากหลังคา
ชั้นล่างเป็นเมทัลชีทซึ่งมีคุณสมบัติการสะท้อนสูง จึงท าให้สัญญาณ 
ถูกสะท้อนกลับ ไม่สามารถทะลุผ่านหลังคาเมทัลชีทได้ 

๒. กรณี ใช้ งานไม่ ได้  ส่ วนใหญ่มีสา เหตุจากไฟฟ้าดับ 
และสายเคเบิลขาด 

แนวทางการแก้ไข : เปลี่ยนจุดติดตั้งโดยขยับเข้าไปในอาคาร
เพื่อหลบเลี่ยงหลังคาเมทัลชีท 

ข้อเสนอ : ผู้อ านวยการ รพ.สต. มีข้อเสนอว่า ควรมีโครงการแท็บเล็ต
ให้กับอาสาสมัครในราคาที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้กับการท างาน 
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โครงการเน็ตประชารัฐในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ผู้น าชุมชนและอาสาสมัคร ได้ให้ข้อมูลการใช้งานและสะท้อน

ปัญหาของโครงการเน็ตประชารัฐและ USO โดยสรุปดังนี้ 
การใช้ประโยชน์ : 
๑. การค้าขายออนไลน์ โดยที่หมู่บ้านได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจขึ้น

หลายกลุ่มเพ่ือค้าขายสินค้า ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดที่การค้าขาย
แบบปกติไม่สามารถท าได้หรือท าได้ไม่ดีนัก วิสาหกิจชุมชนดังกล่าว 
ก็ได้ปรับรูปแบบเป็นการขายออนไลน์  สัญญาณอินเทอร์ เน็ต 
จึงเป็นส่ิงส าคัญ ทั้งนี้ สินค้าที่ท ารายได้ให้กับชุมชนในปัจจุบัน คือ น้ าผึ้ง 
ซึ่งสามารถผลิตได้ปีละประมาณ ๑ ตนั โดยมีที่มา คือ ชาวบ้านเลี้ยงผึ้ง
ไว้เพื่อป้องกันช้างป่า  

๒. การเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ของผู้ให้บริการไม่ครอบคลุมบางพ้ืนที่ ท าให้นักเรียนไม่สามารถเรียนออนไลน์
ผ่ าน เครื อข่ ายส่วนตัว ได้  จึ งต้องมาใช้สัญญาณอิน เทอร์ เน็ ต 
ของโครงการเน็ตประชารัฐหรือ USO 

สภาพปัญหา : 
๑. เนื่ องจากโครงการเน็ตประชารัฐหรือ USO ได้ติดตั้ ง 

จุดกระจายสัญญาณ ๑ จุดต่อ ๑ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยเกินไป 
ไม่ทั่วถึงประชาชนในหมู่บ้าน ดังนั้น หากสามารถเพ่ิมจุดกระจาย
สัญญาณให้กับวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ได้ก็จะสามารถช่วยส่งเสริม 
การค้าขายของวิสาหกิจได้ เป็นอย่างดี  อีกทั้ งจะเป็นประโยชน์ 
กับนักเรียนในการเรียนออนไลน์ซึ่งไม่ต้องกระจุกตัวในแห่งเดียว  
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แต่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์ เน็ต เ พ่ือเรียนออนไลน์ 
ได้หลายแห่งมากขึ้น 

๒. เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องสภาพภูมิประเทศของจังหวัด
กาญจนบุรี ท าให้การกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ 
(อินเทอร์เน็ตส่วนตัว) ส่วนใหญ่ไม่เสถียรมากนัก 

๓. จุดติดตั้ งโครงการ ณ บ้านท่ากระทิง ได้ติดตั้ งในจุด 
ที่มีประชากรหนาแน่นน้อย ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
เนื่องจากในการส ารวจเพ่ือติดตั้งครั้งแรกนั้นส านักงาน กสทช.  
แจ้งว่าพ้ืนที่บริเวณศาลาประชาคมสามารถรับส่งสัญญาณได้ไม่ดีนัก  
จึงได้ติดตั้งในอีกจุดหนึ่ง ทั้งนี้ ได้รายงานให้กับนายอ าเภอได้ทราบ
ปัญหาแล้ว 

  อนึ่ ง  ส านั กงาน กสทช. พร้ อมด้ วยผู้ ประกอบการ  
ได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วภายในวันดังกล่าว 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. ในการพิจารณาก าหนดจ านวนและจุดติดตั้งควรพิจารณา 

จากสถานที่ เป็นหลัก กล่าวคือ  ก าหนดให้ เหมาะสมกับขนาด 
และวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละสถานที่ เพ่ือให้สัญญาณกระจาย
ได้ครอบคลุม และท าให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของโครงการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. ควรก าหนดเรื่องขีดความสามารถและปัญหาอุปสรรค 
ของโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการ USO ให้ผู้น าชุมชนต้องรายงาน



๓๑ 
 
ต่อที่ประชุมส่วนราชการประจ าอ าเภอหรือจังหวัด และให้แจ้ ง 
ต่อผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรงทราบเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้สามารถใช้งานโครงการได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

 เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการเดินทางถึงโครงการเน็ต
ประชารัฐ (Wi-Fi หมู่บ้าน) บ้านท่ากะทิ หมู่ที่  ๖ ต าบลช่องสะเดา  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี โดยมีนายสมศักดิ์  มหาวิริโย รองกรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่สายงานขายลูกค้า ๔ นางรังสิมา  ประดิษฐพงษ์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและบริการลูกค้าองค์กร ๒  
นายวสันต์  สุนจิรัตน์ ก านันต าบลช่องสะเดา นายประจวบ  วัยยิ่งยุทธ์  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ บ้านท่ากะทิ นายนพพล  สุกิจปาณีนิจ ปลัดอาวุโส 
และนายอนุกูล  มั่งมีทรัพย์ โทรศัพท์จังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ 
และได้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 

 
 

๖. โครงการเน็ตประชารัฐ (Wi-Fi หมู่บ้าน) บ้านทา่กะทิ 
 



๓๒ 
 
 นายสมศักดิ์  มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
ขายลูกค้า ๔ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวรายงานดังนี้  
  โครงการเน็ตประชารัฐมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ 
  ๑. การยกระดับโครงข่ าย โทรคมนาคม ซึ่ ง โครงข่ าย
โทรคมนาคมมีหลายรูปแบบ และปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยี FTTx  
หรือ  Optic Fiber เปรียบเสมือนเส้นทางหลักของการสื่ อสาร 
ซึ่งมีความเสถียรเทียบได้กับการสร้างถนน ๔ เลนเข้ามาในหมู่บ้าน  
ท าให้สามารถต่อยอดจาก Optic Fiber ดังกล่าวต่อไปได้ 
 ๒ .  ก า รยกร ะดั บคุณภาพชี วิ ต ขอ งป ระชาชน  อ าทิ   
การเรียนการสอนออนไลน์ การท างานที่บ้าน ด้านเศรษฐกิจการค้า 
ตลอดจนด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล 
 ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีมีอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านทั้งหมด 
๒๔๙ หมู่บ้าน ครอบคลุม ๑๓ อ าเภอ ๙๕ ต าบล ๙๕๙ หมู่บ้าน  
และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่ป่า 
และภูเขา จึงมีพื้นที่อับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยสิ้นเชิง ท าให้ต้อง
อาศัย Land Line และดาวเทียม ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาจึงมีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของโครงการจ านวนมากถึง ๒๖๕,๐๒๕ ครั้งต่อเดือน  
มีอุปกรณ์เชื่อมต่อจ านวน ๒๖,๓๒๗ เครื่องต่อเดือน  
 ส าหรับหมู่บ้านท่ากะทิ ต าบลช่องสะเดา มีจุดบริการฟรีไวไฟ 
ของโครงการเน็ตประชารัฐจ านวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านหมอเฒ่า 
หมู่ ๒ บ้านทับศิลา และหมู่ ๖ บ้านท่ากะทิ 



๓๓ 
 
 หมู่ ๖ ท่ากะทิ มีครัวเรือนจ านวน ๓๓๕ ครัวเรือน มีประชากร
ทั้งหมด ๗๖๐ คน มีการเข้าใช้งานเฉลี่ยประมาณ ๖๐๐ ครั้งต่อเดือน  
ซึ่งแอปพลิเคชันที่ใช้มากที่สุดตามล าดับ คือ Facebook Google 
Youtube และ Line 
  นางนภัสนันท์  โพธิ์ศรี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ให้ข้อมูลว่า 
ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
เน็ตประชารัฐ คือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ก าหนด 
ให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ได้แก่ พนักงานราชการเฉพาะกิจเพ่ือให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัล โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ประชาชนใช้งาน 
คือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งพนักงานราชการเฉพาะกิจจะได้น า
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งเรื่อง
การใช้งานอุปกรณ์ เรื่องการค้าขาย และการรู้เท่าทันดิจิทัล โดยจะเริ่ม
ลงพ้ืนที่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงดิจิทัล เ พ่ือ เศรษฐกิจและสั งคมอีกหลายหน่วยงาน 
ซึ่งได้ท างานอย่างบูรณาการร่วมกัน เช่น การไปรษณีย์ที่ให้บริการขาย
ของให้กับประชาชน กรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ความรู้ในเรื่องสาธารณภัย
เ พ่ือการ เตรี ยมพร้ อมรับมื อสาธารณภัยและภัย พิบั ติ ต่ า ง  ๆ  
รวมถึง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เมื่อเกิดกรณีอินเทอร์เน็ต 
ของโครงการเน็ตประชารัฐไม่สามารถใช้งานได้จะมีการแจ้งประสาน
ผ่านไลน์กลุ่ม อสด. และแจ้งไปยัง บมจ.  โทรคมนาคมแห่งชาติ  
ซึ่งจะด าเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 



๓๔ 
 
  นายสมศักดิ์  มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
ขายลูกค้า ๔ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
โครงการเน็ตประชารัฐได้มีข้อก าหนดในเรื่องการอบรมโดยใช้วิทยากร 
ที่หลากหลาย อาทิ  วิทยากรของ กศน.  และวิทยากรอาชีพ  
ซึ่งได้จัดอบรมชาวบ้านแล้วหลายรุ่น ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจเพ่ือมาให้ความรู้กับชาวบ้านเป็นโครงการต่อเนื่อง  
ซึ่งเป็นโครงการที่ดีเพ่ือให้ชาวบ้านสามารถมีความรู้ดูแลตัวเองได้ 
  ผู้แทนส านักงาน กศน. ต าบลช่องสะเดา ให้ข้อมูลว่า 
ส านักงาน กศน. ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตจากกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แต่เกิดปัญหาการใช้งานไม่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ท าให้ถูกน ากลับคืนไปเพราะไม่มีการใช้ ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เน็ตประชารัฐ
แต่เนื่องด้วยส านักงาน กศน. อยู่ไกลจากจุดติดตั้งศาลาประชาคม 
หมู่  ๓ เมื่อมี เด็กนักเรียนใช้อินเทอร์ เน็ตพร้อมกันจ านวนมาก 
จะเกิดสัญญาณติดขัดหรือบางครั้งไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ การใช้งาน
ของส านักงาน กศน. ส่วนใหญ่คือ  เ พ่ือการศึกษา ทั้ งครูที่ ใช้ 
เพ่ือการค้นคว้าข้อมูลการสอน และนักเรียนที่ใช้ค้นคว้าเพ่ือท างาน 
ที่ครูมอบหมาย โดยปัจจุบันมีนักเรียนจ านวน ๕๐ คน โดยมีการเรียน
อาทิตย์ละ ๑ ครั้งในวันอาทิตย์ และมีการสอนในมูลนิธิธรรมานุรักษ์ด้วย 
 
 
 



๓๕ 
 

ผู้น าชุมชนและผูเ้ข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ ดังน้ี 
  การใช้ประโยชน์ : 
  ๑. โครงการเน็ตประชารัฐเป็นโครงการที่มีประโยชน์ โดยได้มี
การใช้งาน อาทิ การตรวจสอบราคาสินค้าเกษตร ข้อมูลแหล่งขาย
อะไหล่รถยนต์เพ่ือซื้อมาใช้งาน การเรียนออนไลน์ของบุตรหลาน 
ดังนั้น ควรส่งเสริมการกระจายจุดติดตั้งให้กับทุกหมู่บ้าน 
  ๒. นักเรียนได้มาใช้อินเทอร์เน็ตของโครงการผ่านเครื่อง
โทรศัพท์มือถือ ใช้ในการเรียนออนไลน์ และค้นหาข้อมูลการเรียนเพ่ิมเติม 
รวมถึงการใช้เพื่อความบันเทิงด้วย 
  ๓. ผู้น าหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตของโครงการ 
ในการท างาน เช่น การประชุมผ่านระบบออนไลน์ การรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานหรือการสื่อสารกับอ าเภอ และการประสานงาน
เชื่อมโยงกับองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

๔. ชาวบ้านได้ท าการค้าขายออนไลน์ แต่เนื่องด้วยยังขาด
ประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการค้าขาย 
ทางออนไลน์ จึงยังได้รับการตอบรับหรือมียอดขายไม่มากนัก  
ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตของโครงการเน็ตประชารัฐท าให้สามารถลด
ต้นทุนในการค้าขายได้ นอกจากนี้ ยังได้ใช้ค้นคว้าศึกษาข้อมูลความรู้
ในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ   

 
 



๓๖ 
 
 สภาพปัญหา : 
  ๑. ชุมชนเคยได้รับบิลเรียกเก็บค่าใช้บริการไฟฟ้า แต่เมื่อไปติดต่อ
ที่การไฟฟ้าได้รับแจ้งว่าให้ไปติดต่อ บมจ. ทีโอที และเมื่อไปติดต่อ 
บมจ. ทีโอที ก็ได้ให้มาติดต่อที่การไฟฟ้า แต่ท้ายที่สุดแล้วชุมชน 
ไม่ต้องช าระค่าไฟฟ้าดังกล่าวเนื่องจากการไฟฟ้าจะเรียกเก็บจากรัฐเอง 

นางรังสิมา  ประดิษฐพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มขายและบริการลูกค้าองค์กร ๒ ให้ข้อมูลว่า ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จากจุดติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐนั้น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง ชุมชนไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว 
  ๒. ปัญหาช้างป่าบุกรุกเป็นปัญหาใหญ่ของพ้ืนที่ ช้างป่าได้ท าลาย
บ้านและทรัพย์สินท าให้ประชาชนบางคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัว  
  ๓. ปัญหาการทับซ้อนกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ โดยที่ประชาชน
ได้อยู่อาศัยมาก่อนหลายชั่วอายุคนต่อมาได้มีการประกาศเขตพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ ท าให้การติดตั้งเสาสัญญาณของเอกชนไม่สามารถท าได้  
 แนวทางการแก้ไข : ผู้น าชุมชนได้เสนอแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
 ๑. ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมหรือให้ความรู้เชิงลึก 
ในเรื่องกระบวนการค้าขายทางออนไลน์ 
  ๒. ควรแจกอุปกรณ์แทบเล็ตให้กับผู้น าชุมชน เพื่อน ามาใช้งาน
กับอินเทอร์เน็ตของโครงการในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในพ้ืนที่
ต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือส่วนตัวไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอหรือไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ 



๓๗ 
 
 ๓. การแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุก หากมีการใช้เทคโนโลยี 
กล้องวงจรปิดก็จะสามารถสอดส่องเฝ้าระวังช้างป่าให้กับชุมชนได้ 
  ๔. ปัญหาพ้ืนที่อยู่อาศัยทับซ้อนกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
หากสามารถติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐและ USO ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
ก็จะเป็นประโยชน์และลดความเหลื่อมล้ าให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 
 ในการนี้ นายนพพล  สุกิจปาณีนิจ ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี  
ได้ให้ข้อมูลว่า ด้วยบริบทของพ้ืนที่ต าบลช่องสะเดาได้ประสบปัญหา 
เรื่องช้างป่า การน าเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดมาใช้แก้ปัญหาก็เป็น
แนวทางหนึ่ง แต่การจะด าเนินการใด ๆ ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
ต้องมีการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีตัวกลาง 
มาด า เนินการติดตั้ ง ในจุดที่ เหมาะสมโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
หรือกฎระเบียบก็จะสามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้  ปัจจุบันใช้การ
แก้ปัญหาแบบดั้งเดิม คือ เมื่อช้างป่าเข้ามาในพ้ืนที่ชุมชนก็จะผลักดัน
หรือจุดประทัดไล่ และอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางน าเทคโนโลยี
มาใช้แก้ปัญหา เช่น การส่งสัญญาณแจ้งเตือน ดังนั้น อาจต่อยอด
โครงการเน็ตประชารัฐและ USO เพื่อแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ด้วย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. ควรสร้างการรับรู้ของแต่ละส่วนราชการให้ได้รับทราบถึง

วัตถุประสงค์ ข้อจ ากัด หรือภาระของชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
โดยเฉพาะผู้น าท้องถิ่นซึ่งจะต้องสื่อสารกับประชาชนในพ้ืนที่เพื่อไม่ให้
เกิดความสับสน ทั้งนี้ เนื่องด้วยจุดติดตั้งแต่ละหมู่บ้านคือการน าร่อง  



๓๘ 
 
ในการน าอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงประชาชนซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ เอกชน 
อาจไม่มาลงทุนเนื่องจากมีผู้ใช้บริการน้อย รัฐจึงได้น าร่องติดตั้ง 
ให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งอาจมีปัญหาบ้าง  
อาทิ ชาวบ้านต้องเดินทางเพ่ือมาใช้บริการ เกิดความหน่วงเมื่อมีการใช้
บริการพร้อมกันจ านวนมาก หรือไฟฟ้าดับท าให้ใช้งานไม่ได้ เป็นต้น 
ดังนั้น บมจ.  โทรคมนาคมแห่งชาติ ในพ้ืนที่จึง เป็นส่วนส าคัญ 
ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากส่วนต่าง ๆ 
ทั้งจากประชาชนและหน่วยงานอื่นที่บูรณาการการท างานร่วมกัน 

 นอกจากนี้ ควรมีการจัดอบรมหรือให้ความรู้กับประชาชน
ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ในการใช้งานดิจิทัลหรือการประกอบ
อาชีพต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันด้วย 

๒. จากการเดินทางลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐและ USO พบว่า ยังมีข้อมูลจ านวนไม่มาก
ที่ พิสูจน์ ให้ เห็นว่าได้ ใช้อินเทอร์ เน็ตเ พ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ในด้านการประกอบอาชีพของชาวบ้านหรือเกษตรกรหรอืการคา้ขายออนไลน ์
ซึ่งรัฐบาลได้มีแนวคิดในการต่อยอดจากโครงการเน็ตประชารัฐและ USO 
ในการท าให้ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการเอกชนอยู่ในระดับที่ชาวบ้าน
สามารถเข้าถึงได้ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เกิด
อุปสรรคต่อการท ามาหากิน 

 ดังนั้น หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรจัดท าพ้ืนที่น าร่อง ในการบูรณาการ
โครงการเน็ตประชารัฐกับภารกิจหรือหน่วยงานของกระทรวง  
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เช่น มีพ้ืนที่น าร่องในการค้าขายออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นสินค้าชุมชน 
หรือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยใช้เน็ตประชารัฐบูรณาการร่วมกับ 
การขนส่งสินค้าจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ก็จะท าให้โครงการ 
เน็ตประชารัฐสามารถสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้กับประชาชนและท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

๓. วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการติดตามการท างาน 
ของรัฐบาลซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลมีความปรารถนา 
ให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เกิดประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และขยายโอกาส 
ให้กับประชาชนได้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้น
ได้ไม่นานนัก จึงอาจเกิดปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง ดังนั้น ส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องต้องวางกลไกการบริหารจัดการโครงการให้มีปัญหา 
น้อยที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ค านึงถึงความเดือดร้อน 
ของประชาชนเป็นหลัก และด าเนินการแก้ไขตามอ านาจหน้าที่   
จะท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเกิดความเชื่อมั่น 
ในโครงการของรัฐบาลที่น ามาสู่ประชาชน นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ 
ยังคาดหวังว่าโครงการเน็ตประชารัฐและ USO จะท าให้ประชาชน 
มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบอาชีพ นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ 
เพ่ือลดช่องว่างของโอกาสทางการศึกษา ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่จะต้อง
ช่วยการดูแลรักษาเ พ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม ทั้ งนี้   
แม้เป็นโครงการเริ่มต้นน าร่อง แต่หากประเมินผลแล้วมีการใช้ 
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อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับประชาชนก็อาจมีโอกาสที่รัฐบาล
จะต่อยอดหรือขยายโครงการเพ่ิมขึ้นต่อไปได้ 

๔. การอยู่ร่วมกันของคนกับป่าต้องยอมรับกติกาการอยู่ร่วมกัน
บนพ้ืนฐานของการรักษาป่าด้วย ซึ่ งสภานิติบัญญั ติแห่ งชาติ 
ได้ตรากฎหมายผ่อนปรนให้คนอยู่กับป่าได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 
ส่วนปัญหาช้างป่าในพ้ืนที่เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา 
ซึ่งหากเกินขีดความสามารถของท้องถิ่นอาจน าเสนอไปยังภาคส่วนอื่น
เพ่ือขอรับการสนับสนุนตามเงื่อนไขที่ก าหนด เช่น กองทุนพัฒนา
โรงไฟฟ้า ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หรือ
กระทรวงอื่น ๆ ในลักษณะร่วมกันรับผิดชอบระหวา่งภาครฐัและชุมชน 

๕.  จากการลง พ้ืนที่ ของคณะกรรมาธิ การ เ พ่ือรับ ฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนหลายครั้งพบว่า โครงการเน็ตประชารัฐ
และโครงการ USO เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่ง  แต่ส่วนใหญ่ 
จะมีปัญหาเรื่องความเข้าใจในการเข้าถึงโครงการเน็ตประชารัฐและ
โครงการ USO และจะใช้อินเทอร์เน็ตของโครงการให้เกิดประโยชน์ 
ได้อย่างไร และภาครัฐจะต่อยอดให้บริการประชาชนในราคาถูก 
ได้อย่างไร ซึ่งอาสาสมัครและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่มีส่วนส าคัญ 
ในการท าให้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และใช้งานเ พ่ือรองรับ 
จุดเปลี่ยนของวิถีชีวิตและธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการ
น ามาใช้เพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม
โดยรวม 
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๖. ปัญหาที่ได้รับจากประชาชนในพ้ืนที่ที่คณะกรรมาธิการ 
ได้รับจากการเดินทางครั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะพิจารณาตามหน้าที่ 
และอ านาจต่อ ไป  ส่ วนปัญหาที่ อยู่ นอก เหนืออ านาจหน้ าที่ 
ของคณะกรรมาธิการนั้น จะได้เสนอไปยังคณะกรรมาธิการสามัญ 
ของวุฒิสภาที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป   

 
************************** 
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ก าหนดการเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ นาฬิกา 
ณ อ าเภอพนมทวน และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

-------------------------------- 
เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา - คณะกรรมาธิการพร้อมกัน ณ อาคารรัฐสภา 
เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา  - ออกเดินทางไปอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี    
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา - เดินทางถึงโครงการ USO Wrap บ้านบ่อระแหง 
   (โรงเรียนบ้านบ่อระแหง) หมู่ ๒ ต าบลพังตรุ 
     อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา   - ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน                                      
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา    - รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๒.๕๐ นาฬิกา   - ออกเดินทางไปโครงการ USO (Wi-Fi รพ.สต) 
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา   - เดินทางถึงโครงการ USO (Wi-Fi รพ.สต)  
     บ้านช่องสะเดา หมู่ ๑ ต าบลช่องสะเดา 
     อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา   - ออกเดินทางไปโครงการเน็ตประชารัฐ (Wi-Fi หมู่บ้าน) 
เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา  - เดินทางถึงโครงการเนต็ประชารัฐ (Wi-Fi หมู่บ้าน)  
   บ้านท่ากะทิ หมู่ ๖ ต าบลช่องสะเดา  
   อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางกลับ 
เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา  - เดินทางถึงอาคารรัฐสภา 
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รายนามคณะเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ นาฬิกา 
ณ อ าเภอพนมทวน และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

_____________________ 
   

  ๑. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
   (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
  ๒. นายจเด็จ  อินสว่าง รองประธาน คนทีส่อง 
  ๓. พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธาน คนที่สาม 
  ๔. พลเอกสกล  ชื่นตระกูล กรรมาธิการ 
  ๕. นายสมชาย  เสียงหลาย กรรมาธิการ 
   ๖. นายสุทธิชัย  ชื่นชูศิลป์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
  ๗. พลเอก สุวโรจน์  ทิพย์มงคล ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๘. นายวิจิตร  เกิดน้อย ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๙. พลเอก ธนา  วิทยวิโรจน์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๐. พันเอก ภูวนารถ  เจนถนอมม้า นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ   
  ๑๑. พันเอกหญิง นัยนา  ปุ่นอภิรักษ์ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ
 ๑๒. นายวาริท  น าชัยศิริ  เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
  ๑๓. พลเอก สุรใจ  จิตต์แจ้ง อนุกรรมาธิการ (คณะที่ ๒) 
  ๑๔. นายธานินท์  หยวกขาว อนุกรรมาธิการ (คณะที่ ๒) 
  ๑๕. นายวรนิติ์  ลิมปาคม อนุกรรมาธิการ (คณะที่ ๒) 
 



๔๗ 
 
  ๑๖. พลตรี วิเศษ  เจริญสุข ทีป่รึกษาคณะอนุกรรมาธิการ (คณะที่ ๒) 
  ๑๗. พันโทหญิง ดวงกมล  รัตนภูรินท์  ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา  

   (พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์) 
  ๑๘. นายปริญญา  แสงแก้วเขียว  นิติกรช านาญการ  
    (เลขานุการคณะเดินทาง) 
  ๑๙. นางสาวสุนิษา  ลอยฟ้า   นิติกรช านาญการ  
    (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง) 
  ๒๐. นางสาวพจนีย์  เขมร  วิทยากรช านาญการ  
    (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง) 
  ๒๑. นางสาวเรณู  สุนทรประพัตสร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
    (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง) 
  ๒๒. นายนรพนธ์  โชคเจริญพัฒนกิจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
    (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง)  
  ๒๓. นายปฎล  ทองเจริญ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ช่างภาพ) 

 
---------------------------------- 
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